



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีมติให้ใช้ตำแหน่งในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ในอัตราร้อยละ ๒๕ ของอัตราที่ได้รับการจัดสรรคืนจากการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีมติมอบให้สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ และสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ. ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ. ๐๔๐๐๙/ว ๒๖๐๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๑๔๕/๘๐๑๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และได้รับความ เชื่อถือและไว้วางใจจากบุคคลภายนอก คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปางจึงได้กำหนดมาตรการ ป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือก เพื่อถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รายละเอียดดังนี้

๑. การคัดเลือกครั้งนี้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดอย่าง เคร่งครัด

๒. ห้ามมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ทุกคน เข้าไปเกี่ยวข้องหรือ กระทำการใด ๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่าย แจก หรือกระบวนกรอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓



๓. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต ๓ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ วางตัวเป็นกลาง และช่วยทางราชการ สอดส่องดูแล ควบคุม กำกับ บุคลากรทุกคนให้มีพฤติกรรมที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

๔. ให้เป็นหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน ในการควบคุม ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มาตรการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๕. ยอ่าหลงเชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผ่านการคัดเลือกได้ ทั้งนี้ ผลการคัดเลือก ขึ้นอยู่กับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเอง หากเกิดกรณีดังกล่าวหรือพบเห็นพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตสามารถ แจ้งข้อมูล โดยตรงได้ที่

๕.๑ นายบรรพ์ ไสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ ๘๕๐ ๗๙๘๘

๕.๒ นางวรารัศมิ์ ไชยเรือน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๑ ๕๙๖ ๙๑๕๔

๕.๓ นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ ๙๕๔ ๐๗๙๐

๕.๔ นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ ๒๘๙ ๑๘๑๑

๕.๕ นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๕๙๕ ๒๖๕๖

ทั้งนี้ เพื่อจะได้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายบรรพ์ ไสแจ่ม)

ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง